

TRƯỜNG THCS MỸ ĐÌNH 1
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP QUẬN
NĂM HỌC 2020 - 2021

*Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người
khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn*

_Uyliam Bato Dit

Nghề giáo là một nghề cao quý, bởi, người thầy không chỉ là người truyền lửa mà còn là người giữ lửa đam mê, kiến thức tới mỗi học sinh. Để tạo ra những “sản phẩm” đặc biệt - là những con người có ý thức, biết vận dụng tri thức, kỹ năng và bắt nhịp với thời đại, biết độc lập, tự chủ và sáng tạo – người thầy, hơn bao giờ hết, luôn phải trăn trở, tìm tòi những phương pháp dạy học hiệu quả, những “lối tắt” để giúp học trò nắm bắt trọn vẹn kiến thức bài học. Chính vì lẽ đó, Hội thi Giáo viên dạy giỏi được tổ chức thường niên hằng năm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong các nhà trường; là cơ hội cho giáo viên được rèn luyện - sáng tạo, được học hỏi - truyền đạt những kinh nghiệm trong công tác giảng dạy tới đồng nghiệp. Thông qua đó, Hội thi cũng sẽ phát hiện, tôn vinh những giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của toàn Ngành.

Tháng tư đã về, hòa chung không khí hân hoan của Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS quận Nam Từ Liêm năm học 2020 – 2021, trường THCS Mỹ Đình 1 đã lựa chọn ra 03 cô giáo xuất sắc thuộc hai môn thi đại diện cho nhà trường tham gia cấp quận. Đó là cô giáo Vũ Thị Hảo dự thi môn Toán, cô giáo Bùi Thị Duyên dự thi môn Toán và cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang dự thi môn Mỹ thuật.

Các cô giáo trực tiếp tham dự Hội thi đã có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực; tự rèn luyện, củng cố các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, đồng thời không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp trong việc soạn giảng các tiết dạy và đưa ra các giải pháp giảng dạy mới, hiện đại và có tính thực tiễn cao. Đặc biệt, Ban lãnh đạo nhà trường đã triển khai những cuộc họp khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, từ Tổ, nhóm chuyên môn tới toàn thể Hội đồng sư phạm để vừa chỉ đạo hỗ trợ các giáo viên dự thi vừa phân công chuẩn bị những điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của Hội thi.

Đến sáng nay, ngày 12/04/2021, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS quận Nam Từ Liêm – tại điểm trường THCS Mỹ Đình 1 đã chính thức diễn ra một cách nghiêm túc, đúng quy chế. Cụ thể như sau:

Môn Toán, cô giáo Vũ Thị Hảo thực hiện tiết dạy hình học Toán lớp 8 với bài: “Tiết 57 – Diện tích xung quanh của hình chóp đều”.

Môn Toán, cô giáo Bùi Thị Duyên thực hiện tiết dạy hình học Toán lớp 7 với bài: “Tiết 56 – Tính chất ba đường trung trực tam giác”.

Môn Mỹ thuật, cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang thực hiện tiết dạy Mỹ thuật lớp 8 với bài: “Tiết 29 – Vẽ tranh: Minh họa truyện cổ tích”.

Mỗi tiết dạy đều cho thấy sự đầu tư, tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm giảng dạy của ba cô giáo. Mỗi cô giáo đều lựa chọn những hình thức giảng dạy và phương pháp giảng dạy khác nhau. Nếu như môn Mỹ thuật, cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang tích hợp liên môn với môn Ngữ văn 6 – truyện cổ tích dân gian thì ở môn Toán 7, cô giáo Bùi Thị Duyên lại áp dụng game Kahoot củng cố bài học, tổ chức trò chơi “Tìm kho báu” bằng cách vận dụng xác định ba đường trung trực của tam giác để tìm ra vị trí giấu kho báu – vô cùng lí thú, lôi cuốn với học sinh. Đặc biệt ở tiết học Toán 8, cô giáo Vũ Thị Hảo không chỉ giảng dạy bằng máy tính bảng tương tác, học sinh trực tiếp tính toán trải nghiệm trên màn hình cảm ứng mà còn áp dụng game Plicker – một game khá mới trong phương pháp giảng dạy để tăng sự lôi cuốn cho bài giảng mà vẫn đạt được mục tiêu củng cố bài học cho học sinh. Cuối tiết học, cô giáo tổng kết bài học bằng sơ đồ Ishikawa (sơ đồ xương cá) rất cô đọng, ngắn gọn và dễ hiểu.

Hơn hết, mỗi giờ học đều không chỉ dừng lại là một giờ học lí thuyết mà học trò còn vận dụng vào đời sống thực tế: Những câu chuyện cổ tích hiện lên sống động qua từng trang vẽ sáng tạo đậm chất hội họa của môn Mỹ thuật. Những công thức hình học chẳng hề khô khan, gán với đời sống thực tế (tìm tọa độ kho báu, tính đường đi, thiết kế chiếc lều cắm trại hình chóp) của môn Toán. Tất cả đều là những phút giây thăng hoa của người giáo viên trên bục giảng và với mỗi người tham dự, ba tiết học là ba tiết dạy mang lại những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến và tạo nên một dấu ấn không thể mờ phai của buổi dự thi ngày hôm nay.

Ngay sau khi kết thúc tiết dạy, các giáo viên dự thi đã có cuộc họp nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm quý báu từ Ban giám khảo.

Hi vọng, bước ra từ hội thi này, chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ ngày càng được khẳng định để tăng cường đóng góp cho giáo dục của quận, của thành phố. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Giờ học môn Toán của cô giáo Vũ Thị Hảo





2. Giờ học môn Toán của cô giáo Bùi Thị Duyên







3. Giờ học môn Mỹ thuật của cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang



